

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ ก ๓๘๒๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

✓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน ๕ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ ปักหมุดด้วย Application เพื่อค้นหาถิ่นที่อยู่ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ขั้นตอนที่ ๓ การเปิดตัวโครงการการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๔ Check in ด้วย Application “พาน้องกลับห้องเรียน” โดยการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเป็นรายบุคคลทั่วประเทศ และนำเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนรองรับการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อมิให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว ต้องหลุดออกจากระบบอีก
ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ จึงขอแจ้งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน สำหรับเตรียมการลงพื้นที่ในการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน จำนวนทั้งสิ้น ๒๘,๘๑๑ คน จำแนกเป็นข้อมูลนักเรียน ๒ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ ข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ : ระดับชั้นอนุบาล ๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ที่ได้รับเงินเยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ ๘๐๐ บาท โดยที่นักเรียนรับเงินไปแล้ว แต่ไม่พบข้อมูลการเรียนต่อ (ข้อมูลภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๔,๙๕๓ คน

กลุ่มที่ ๒ ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจากจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กับจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว มีนักเรียนที่ต้องค้นหาและติดตาม จำนวน ๑๓,๘๕๘ คน
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่แนบท้ายหนังสือนี้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยใช้ Application สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งทราบ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.



(รณ วรชจินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๐



ข้อมูลการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น/
ออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา